



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12115

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 83.99 Ad Value: 92,389

PRValue (x3): 277,167

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: จากปลายฟู้กันพลังคนรุ่นใหม่ แต่งแต้มเสื้อผ้า...

จากปลายฟู้กันพลังคนรุ่นใหม่

แต่งแต้มเสื้อผ้าเก็บช่วยสังคม

รายงานพิเศษ



Thailand Fashion Sustainability Movement โดยกทม.และยัสपाल กรุ๊ป

กรุงเทพฯ และ บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement โดยมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ด้วยการคืนชีวิตให้กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว นำมาเติมไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยฝีมือการออกแบบจากน้องๆ นักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมพลังกันส่งต่อความฝันจากปลายฟู้กันสร้างสีสันบนเสื้อผ้า และส่งมอบให้กับกทม. โดย สำนักสิ่งแวดล้อม (สสส.) เพื่อนำไปบริจาค ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการผ่านหน่วยงาน หรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ



ผลงานฝีมือปลายฟู้กันของน้องๆ

ผลิตที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ภายในงาน กรุงเทพฯ โดยนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน) โดย นายวิสิทธิ์ प्रधानคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน)



ผลงานการออกแบบของน้องๆ



ผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหารยัสपालฯ ชมผลงานน.ศ.

งานในครั้งนี้ได้พลังจากคนรุ่นใหม่มาร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์เสื้อผ้าให้สวยงามตามจินตนาการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dream Diaries” ปลุกพลังแนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อยุคเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นตัวแทนส่งต่อความฝันจากปลายฟู้กัน

รวมไปถึงการร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในด้านการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

นายวิสิทธิ์ สิงห์ฮัจจ์เทศ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน) ยัสपाल กรุ๊ป กล่าวว่า ยัสपाल กรุ๊ป ตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “The Power of Sustainability” ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เติบโตพัฒนาร่วมกันได้อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีทางยัสपाल กรุ๊ป จะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายและยังไม่ผ่านการใช้งานกองเหลืออยู่ จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่าจากเสื้อผ้าเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

ที่ผ่านมา ยัสपाल กรุ๊ป ได้พัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างสรรค์ Sustainable Collection ซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือกระบวนการ

น้องโอ๊ต-นายชยุต ด่านวิทยากุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยความรู้สึกว่า “ผลงานวันนี้ได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเกมส์ชีวิตที่เราจะต้องเจอในแต่ละช่วงวัย เปรียบเหมือนด่านในแต่ละเกมส์



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: จันทร์ 29 มกราคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12115

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 83.99 Ad Value: 92,389

PRValue (x3): 277,167

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: จากปลายฟู้กันพลังคนรุ่นใหม่ แต่งแต้มเสื้อผ้า...

ที่ต้องผจญภัยไม่ว่าเจออุปสรรคมากแค่ไหนก็ต้องไม่หยุดที่จะไล่ตามความฝันของตัวเอง จึงอยากส่งต่อกำลังใจผ่านไอเดียตัวเอง บนเสื้อผ้าเหล่านี้ไปยังฟู้ที่ต้องการ”

น้องชานี-น.ศ.ชานิสสา สวัสดิ์สิงห์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เผยว่า “คือใจมาก ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ มองว่าเป็นสิ่งที่คิดทั้งในค่านของการเป็นผู้ให้และด้านการสร้างความยั่งยืน โดยการนำเอาเสื้อผ้าเหล่านี้มาออกแบบใหม่ให้มีคุณค่า สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องนำไปทำลายทิ้ง โดยได้ดีไซน์ออกมาในรูปแบบของดอกไม้ใบไม้ที่เป็นตัวแทนของความฝัน ไม่ว่าจะคอนสตรัคทีฟแค่ไหนก็ต้องไม่ย่อท้อ พร้อมทั้งจะก้าวเดินต่อไป”

ขณะที่ น้องมาชชี-นายมีชัย กามา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มองว่าแฟชั่นกับความยั่งยืนต้องเดินไปด้วย เพราะในปัจจุบันคนนิยมแต่งตัวกันมากขึ้น ดังนั้นทรัพยากรที่ใช้ก็ควรจะมี Sustainability มีการหมุนเวียน ไม่ทำลายโลก และหวังว่าผลงานที่ได้ทำในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับฟู้ ใ้ได้รับ มีพลังในการใช้ชีวิต และมีความสุขกันมากๆ

ด้านน้องฝัน-น.ศ.อินทิรา อินธุระ จากมหาวิทยาลัยรังสิต



น้องๆ ยิ้มโชว์ผลงาน

ในวันนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก ความฝัน ผ่านสีต่างๆ บนเสื้อผ้าที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยมีมุมมองในเรื่องของ Sustainable Fashion ที่ควรจะต้องคำนึงถึงโลกกันให้มากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่อยากจะให้คนรุ่นหลังต้องเติบโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษต่อการใช้ชีวิต

ปิดท้ายที่ น้องเฟิร์ส-นายบุญณญู ศรีรังไพโรจน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตอนนี้กำลังศึกษาในเรื่องของความยั่งยืน โดยการนำเอาสิ่งของที่เหลือใช้มาทำผลงานโปรเจกต์ต่างๆ และมองว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องมีการออกแบบไว ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงอยากให้มีการนำเอาทรัพยากรที่เหลือใช้มาหมุนเวียน สร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น

“นับเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกันส่งเสริมให้วงการแฟชั่นมีความยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องทำลายโลก”



m.facebook.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 29 มกราคม 2567 เวลา 07:43

Site Value: 5,000

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [Facebook - INTVChannel] เลดี้ โซลลูชัน ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
พัฒนางานด้าน...



วิดีโอ

หน้าหลัก

สด

Reels

รายการ

สำรวจ

วิดีโอที่บันทึกไว้

กำลังติดตาม



INTV Channel
8 ชม. · 🌐

ติดตาม



ภาพรวม

ความคิดเห็น

เลดี้ โซลลูชัน ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
พัฒนางานด้านวิชาการและวิจัย
<https://youtu.be/oQcmBOEckhQ>



เลดี้ โซลลูชัน ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนางานด้าน
วิชาการและวิจัย <https://youtu.be/oQcmBOEckhQ>



News

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง LADY SOLUTION CO.,LTD ร่วมทำ MOU พัฒนาด้านวิชาการและวิจัย

By Hannah 29 มกราคม 2024

12 0

ความตั้งใจของทางบริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด โดยเภสัชกรหญิงกรภัทรรัก อาชามณีภาดาภัทร ได้ศึกษา ค้นคว้า และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจาก สารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับ และในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของบริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด ที่สร้างความร่วมมือทาง วิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ทั้งสาขา เทคนิคการแพทย์, สาขากายภาพบำบัด, สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขารังสีเทคนิค, สาขานิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ และคณะยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำระดับ นานาชาติ พร้อมรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายเวทีทั่วโลก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกับทาง บริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการใน ภาคส่วนเอกชน และภาคส่วนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทั้งนวัตกรรมสุขภาพและการส่งเสริมด้าน วิชาการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ เอกชนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อทำให้งานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน และผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้เพียงแค่ทำเพื่อจำหน่าย ในประเทศเท่านั้น ในอนาคตทางบริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด ยังมองถึงการพัฒนาที่จะจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก



บริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นสุขภาพผู้หญิง เพราะความเป็นผู้หญิงถึงเข้าใจปัญหาของ ผู้หญิงในแต่ละวัยได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกคนด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มุ่งเน้น ดูแล แก้ปัญหาสำหรับผู้หญิงวัย 30 ปีขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แม้วัยที่สูงขึ้นก็ยังมีความสุขกับสุขภาพดีได้ดั้งเดิม โดยเฉพาะลูกค้ กลุ่มวัยทอง ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานประกวด International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มวัยทองเป็นอย่างมาก เพราะใส่ใจในคุณภาพสินค้า โดยเน้นที่คุณภาพวัตถุดิบจากทั่วโลกที่ผ่านการศึกษาระดับคลินิก (clinical study) มีงานวิจัยรองรับที่ได้รับ การตีพิมพ์จากวารสารวิชาการในต่างประเทศ พร้อมทั้งมาตรฐาน GMP ในขั้นตอนการผลิตและนำมาคิดค้นสูตรอาหารเสริมตามหลักเภสัชศาสตร์ เพื่อให้อาหารเสริมมีประสิทธิภาพในการช่วยดูแลสุขภาพได้จริง ยังมีบริการก่อนและหลัง การขายไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลและเป็นທີ່ปรึกษาดูแลสุขภาพ โดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์และใส่ใจผู้บริโภค มีการแนะนำการปรับพฤติกรรมควบคู่กับการใช้อาหารเสริมในการฟื้นฟูสุขภาพ บริษัท เลดี โซลูชัน จำกัด ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนิวรรณ อุณแพทย์ เป็นที่ปรึกษาแนะนำแนวทางเชิงวิชาการและวิจัย เพื่อการพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคต



โครงการแรกเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเส้นผม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้า และพร้อม กับความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตอีกมากมาย อยากรู้ประชาชนที่เคยใช้และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ หรือใครก็ตามที่ยัง ไม่เคยได้ใช้ ได้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคน และนับจากนี้ก็จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้ม ความต้องการของตลาดเพื่อเป็นแนวทางใน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุขให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน



ช่องทางติดต่อเภสัชกรกรภัทร

Facebook: <https://www.facebook.com/ponpat.lipz>

TikTok เภสัชกรกรภัทร: <https://www.tiktok.com/@pharmacist.ponpat>





พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ชวนพี่น้อง “สิงห์แดง” ร่วมงาน “สิงห์คืนถิ่น”



Manager Online

เผยแพร่ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา • MGR Online

ติดตาม



75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คึกคัก “บ๊ิกต่อ-พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนพี่น้อง “สิงห์แดง” ร่วมงาน “สิงห์คืนถิ่น” สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน “สิงห์คืนถิ่น” ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 75 ปี สิงห์แดง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น.

website : mgronline.com

facebook : [MGRonlineLive](https://www.facebook.com/MGRonlineLive)

